

## กระทู้ถามที่ ๙๘๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎรและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถาพนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

มติของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตามญัตติที่ปรากฏ  
ในระเบียบวาระการประชุมแต่ละครั้ง มีทั้งรายงานการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ของคณะกรรมการ  
ทั้งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในสังคมและเป็นประเด็นปัญหาระดับชาติ ที่มีผลต่อสาธารณประโยชน์  
ของประชาชนทุกคน และญัตติส่วนตัวที่เสนอด้วยวาทะที่มีลักษณะเช่นเดียวกันตลอดจนข้อปรึกษาหารือ  
ที่เป็นประเด็นปัญหาที่ประชาชนได้สะท้อนผ่านทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ทั้งนี้ มติและ  
ข้อปรึกษาหารือเหล่านี้ต่างก็เป็นข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ และข้อกังวล ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรในฐานะ  
ฝ่ายนิติบัญญัติมุ่งหวังให้รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติตาม โดยสำนักงานเลขาธิการ  
สภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการแจ้งมติและข้อปรึกษาหารือที่ได้จากการที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปยัง  
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง แต่น้อยครั้งที่จะมีความคืบหน้าตอบกลับมาเป็นรูปธรรม  
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทวงถามการปฏิบัติตามมติดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. คณะรัฐมนตรีมีการปฏิบัติตามมติและข้อปรึกษาหารือของสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่  
และมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. คณะรัฐมนตรีจะมีแนวทางในการติดตามและแจ้งความคืบหน้าของมติและข้อปรึกษาหารือ  
จากสภาผู้แทนราษฎร ว่าทุกกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐทุกรูปแบบ ได้ปฏิบัติตาม ตลอดจน  
มีกรอบเวลา และระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

ทิสรัตน์ เลาหพล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน

กรุงเทพมหานคร

## คำตอบกระทู้ถามที่ ๙๘๓ ร.

ของ นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน กรุงเทพมหานคร  
เรื่อง การปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎรและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง การปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎรและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของท่านสมาชิกผู้มีความเกี่ยวข้องดังนี้

### คำตอบข้อที่ ๑

คณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรสูงสุดของฝ่ายบริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะ ทำหน้าที่กำกับการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา ภายใต้อำนาจการตรวจสอบถ่วงดุลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และข้อบังคับการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎรและข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สามารถจำแนกการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ ดังนี้

๑. ญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นด้วยแล้ว ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ คณะรัฐมนตรีได้วางแนวทางการดำเนินการตลอดจนมีกรอบเวลาปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป โดยเมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จะพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ในกรณีที่ญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะรายงานนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น เพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาว่าสมควรจะดำเนินการตามญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเรื่องใดได้หรือไม่ประการใดก่อน หรือในกรณีที่ญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวข้องหลายแห่ง ให้พิจารณาว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดสมควรเป็นหน่วยงานหลัก แล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการส่วนราชการนั้น เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีหน่วยงานหลักในการรวบรวมผลการดำเนินการดังกล่าวของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสรุปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๑.๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐรายงานผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อจะนำญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พร้อมผลการพิจารณาของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และหากไม่มีข้อทักท้วงหรือไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ

๒. ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่กำหนดให้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานสภาอาจอนุญาตให้สมาชิกปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภากำหนด และให้ประธานสภาส่งเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะส่งข้อปรึกษาหารือไปยังกระทรวงต่าง ๆ โดยตรง ตามหน้าที่และอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาตามข้อปรึกษาหารือดังกล่าว และหากเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกำกับของนายกรัฐมนตรี หรือเป็นประเด็นทางนโยบาย หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานสภาผู้แทนราษฎรจะส่งข้อปรึกษาหารือให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยเมื่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อปรึกษาหารือว่าเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใดบ้าง เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปพิจารณาและรายงานผล โดยให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกำกับติดตามการดำเนินการ

๒.๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อจะได้รายงานให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กำกับติดตามการดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาดังกล่าว ก่อนแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป

### คำตอบข้อที่ ๒

ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายยังไม่ได้รายงานผลการพิจารณาเกี่ยวกับข้อปรึกษาหารือ หรือการดำเนินการตามญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางในการติดตามความคืบหน้าในการพิจารณา ดังนี้

๑. ในส่วนของการดำเนินการตามญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีหนังสือเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาทุก ๆ ๓๐ วัน เพื่อเร่งรัดการพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าว

๒. ในส่วนของข้อปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ส่งมาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือติดตามผลการพิจารณาไปยังส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายในทุก ๆ สมัยการประชุมรัฐสภา เพื่อเร่งรัดการพิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

อย่างไรก็ดี ได้กำชับเป็นหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เร่งรัดการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแจ้งผลการดำเนินการให้สภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป